

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 600,000
Ad Rate: 750

Section: กีฬา/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 5 ธันวาคม 2556

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3660

Col.Inch: 41.61 Ad Value: 31,207.50

หน้า: 14(บน)

PRValue (x3): 93,622.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

แวดวง ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556... วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวัน พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถือเป็นวันพ่อแห่งชาติอีก

วันหนึ่งด้วย... ● **ข่าวแรก...พณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี** เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ" ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงสืบทอดการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการรักษาฐานทรัพยากรของประเทศ ที่นำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าชุมชนตามแนวพระราชดำรินอกจากนี้ องคมนตรีจะบรรยายเรื่อง "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการดำเนินโครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ" โดยมี นายพงษ์ดิษฐ พงนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง และ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ... ● **เรื่องดี...นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์** เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และ นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า จ.สตูล ร่วมแถลงข่าวและเชิญชวนร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อ "รวมพลังคนไทย ดวงใจสีเขียว" ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา... ● **นายชาญชัย นิมิตรมงคล สหกรณ์จังหวัดพิจิตร** เปิดเผยว่า จากการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรได้ดำเนินการผลักดันและเดินหน้านโยบายดังกล่าว ด้วยเห็นว่าจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวจำนวนมาก และประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา จึงควรเร่งพัฒนาสหกรณ์ให้มีขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยคัดเลือกให้สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนโรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อปี 2543 และสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพไปสู่เกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตต่อไป และพัฒนาคุณภาพข้าวของจังหวัดพิจิตรให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้ในอนาคต... ● **สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปลี่ยนสถานที่บริการ** ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นที่บริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการฯ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เป็นต้นมานั้น ในการนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เป็นต้นไป สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งที่ทำการชั่วคราวสำหรับการประสานงานติดต่อราชการ

ได้ที่ อาคารสุขประพฤติ เลขที่ 499 ชั้น 17 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โทร.0-2913-7709 และ 0-2913-7759 โทรสาร 0-2913-7703 ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ... ● **เครือข่ายสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร เตรียมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว** เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พร้อมรวบรวมกลองทำความดีที่ได้นำไปติดไว้ภายในเขตสหกรณ์เท็กซี่ สามล้อ และล้อเล็ก รวมถึงสหกรณ์ประเภทต่างๆ ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสมทบทุนภายใต้โครงการ "5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ" ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าถวาย ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา... ● **สอบปรับระดับเป็นชำนาญการพิเศษ** ข้าราชการของกรมป่าไม้ ระยะที่ 2 ผ่านความเห็นชอบของ ก.พ.กระทรวงทรัพยากรฯ แล้ว อีกจำนวน 54 ตำแหน่ง คาดว่าน่าจะประมาณวันที่ 15-16 ธ.ค.2556 **นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์** อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ทุกอย่างต้องโปร่งใส ไม่มีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง ถ้ารู้ว่ามีมีการซื้อขายตำแหน่งจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด... **อีอี...จริงรีเปิ้ลค่ารับพัน...?**... ● **นายรณรงค์ กงการ** ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เร่งดำเนินการขอคืนพื้นที่เพิ่มจาก ส.ป.ก. อีก เพื่อขยายการปลูกป่าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หลังจากที่เคยขอพื้นที่ 30,000 ไร่ ขอปรับมือดังๆ ให้ครบถ้วน... ● **ปิดท้ายข่าว...นายอัมพร ปานมงคล** หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบสุเทพ-ปุย เร่งปรับปรุงบ้านพักเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวงานเทศกาลฤดูหนาว พร้อมทั้งสั่งให้ผู้บังคับบัญชาให้เข้มงวดดูแลนักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นกันเอง... ● **นายอภิรัฐ นพคุณ** ผอ.ส่วนป้องกันทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) คนหนุ่มไฟแรงได้สนธิกำลังเพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน จ.เชียงใหม่ และลำพูน จนไม่มีเวลาว่างเป็นของตัวเอง... ● **แล้วพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าครับ...กระพุ่ม...**

ประเสริฐ ตระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com